

Tờ Thông Tin: Chính Quyền Biden-Harris Thúc Đẩy Sự Công Bằng Và Cơ Hội Cho Các Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Á, Người Hawaii Bản Địa Và Người Dân Đảo Thái Bình Dương Trên Toàn Quốc | Nhà Trắng

Nhà Trắng

Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris tôn vinh sự đa dạng văn hóa, thành tựu trên nhiều lĩnh vực và những đóng góp quan trọng của cộng đồng người Mỹ gốc Á, người Hawaii Bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương (Asian American - AA và Native Hawaiian Pacific Islander - NHPI), đồng thời cũng ghi nhận những rào cản thực tế đối với sự công bằng, công lý và cơ hội. Những rào cản này khiến giấc mơ Mỹ vẫn còn ngoài tầm với của quá nhiều người thuộc cộng đồng AA và NHPI trên khắp Hoa Kỳ. Trong hơn ba năm qua, Chính quyền Biden-Harris đã tận dụng toàn bộ thẩm quyền của Chính phủ Liên bang để bảo đảm những điều Hoa Kỳ hứa hẹn cho tất cả cộng đồng AA và NHPI — bao gồm việc ban hành một [Sắc lệnh Hành pháp](#) nhằm thiết lập [Ủy ban Tư vấn cho Tổng thống](#) và [Sáng kiến của Nhà Trắng về người Mỹ gốc Á, người Hawaii Bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương](#) (White House Initiative on Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders - WHIAANHPI). Khi đại dịch COVID-19 bùng nổ, Chính quyền Biden-Harris đã xúc tiến quá trình phục hồi kinh tế công bằng nhất từ trước đến nay, với gần 15 triệu việc làm được tạo ra, bao gồm mức tăng trưởng chưa từng có của các doanh nghiệp nhỏ do người AA và NHPI làm chủ. Chúng tôi cũng đang nỗ lực để bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng với nền giáo dục có chất lượng cao, mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe với giá phải chăng cho trẻ em và gia đình, chống lại sự thù hận, cải thiện khả năng phục hồi sau thiên tai, bảo tồn di sản và đất đai của các tộc người bản địa, đồng thời bảo vệ quyền công dân thông qua việc thúc đẩy khả năng tiếp cận ngôn ngữ và sự công bằng về dữ liệu. Chính quyền Biden-Harris duy trì sự cam kết trong việc đầu tư vào tương lai của tất cả các cộng đồng AA và NHPI.

Thúc Đẩy Sự Hòa Hợp Và Cơ Hội Cho Các Cộng Đồng AA Và NHPI

Kể từ Ngày Đầu của [Sắc lệnh Hành pháp](#) (Executive Order - EO) do Tổng thống ban hành, Chính quyền Biden-Harris đã nỗ lực thúc đẩy sự công bằng về chủng tộc và bảo đảm tất cả người dân tham gia đầy đủ và công bằng vào đời sống nước Mỹ. Điều này bao gồm việc cải thiện các hoạt động đã tồn tại từ lâu trong việc thực hành thu thập và báo cáo dữ liệu của liên bang. Từ trước đến nay, những hoạt động này thiếu sự phân tách thích hợp, do đó thường góp phần tạo nên những định kiến sai lầm và dai dẳng, che khuất những sự chênh lệch trong các cộng đồng AA và NHPI, và thất bại trong việc đo lường, phản ánh và tương ứng với sự đa dạng và trải nghiệm của người AA và NHPI.

- Mở rộng và xây dựng năng lực cho dữ liệu được phân tách.** Vào tháng 4 năm 2022, Nhà Trắng đã công bố [các khuyến nghị](#) để tăng cường việc thu thập dữ liệu nhằm đo lường sự công bằng và đại diện cho sự đa dạng của người dân Mỹ tốt hơn, bao gồm các cộng đồng AA và NHPI. Vào tháng 3 năm 2024, lần đầu tiên sau 27 năm, Văn phòng Quản lý và Ngân sách (Office of Management and Budget) của Nhà Trắng đã sửa đổi [Tiêu chuẩn cho việc Duy trì, Thu thập và Trình bày Dữ liệu Liên bang về Chủng tộc và Dân tộc](#), việc này giúp bảo đảm rằng những người AA và NHPI có thể tự nhận dạng đầy đủ hơn theo dân tộc cụ thể.
- Mở rộng khả năng tiếp cận ngôn ngữ và bảo tồn bản sắc ngôn ngữ.** Chính quyền Biden-Harris đang [giảm bớt những rào cản cho những người có trình độ hạn chế về tiếng Anh](#) thông qua việc tăng cường các dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ của liên bang và bảo đảm thông tin về các chương trình, dịch vụ và phúc lợi của chính phủ được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm các ngôn ngữ Châu Á. Ngân sách cho năm Tài chính 2025 của Tổng thống tiếp tục nâng cao những nỗ lực này với nguồn tài trợ để mở rộng khả năng tiếp cận ngôn ngữ cho các chương trình liên bang.

Chống lại sự Thù ghét Đối với người Châu Á, Cải thiện Trật tự Trị an và Bảo vệ Quyền Công dân
Chính quyền Biden-Harris đang thúc đẩy và thi hành các quyền công dân để mang lại những kết quả công bằng nhất cho các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ. Các cơ quan liên bang đang thực hiện những biện pháp để bảo vệ các quyền dân sự và hiến định của tất cả người dân và xóa bỏ nạn kỳ thị dựa trên sự nhận dạng.

- **Đối mặt với vấn nạn thù hận.** Tổng thống Biden đã ký [Đạo luật về Tội phạm do Thù hận Đối với COVID-19](#) thành luật vào năm 2021 và [ban hành các hướng dẫn mới](#) để nâng cao nhận thức về những tội ác do thù hận trong đại dịch COVID-19, bao gồm sự gia tăng của những vụ việc nhắm vào các cộng đồng AA và NHPI. Theo dữ liệu của FBI, tội phạm do thù hận nhắm vào người Mỹ gốc Á đã giảm 33 phần trăm trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2022. DOJ cũng đã mở rộng [Sáng kiến Đoàn kết Chống lại sự Thù hận \(United Against Hate Initiative\)](#), tới tất cả 94 Văn phòng Công tố Hoa Kỳ trên khắp cả nước để cải thiện hoạt động báo cáo các tội ác và vụ việc do thù hận. Những nỗ lực này sẽ hỗ trợ các cộng đồng AA và NHPI khi họ tiếp tục phải đối mặt với những rào cản và không báo cáo đầy đủ các vụ việc do thù hận.
- **Xóa bỏ định kiến và kỳ thị.** Chính quyền Biden-Harris đã huy động các khoản đầu tư mới trị giá hơn 1 tỷ đô la để tăng cường sự hỗ trợ cho các chương trình nhằm thu hẹp sự chia rẽ và [chống lại bạo lực do thù hận gây ra](#), đồng thời thành lập một nhóm công tác với sự tham gia của nhiều cơ quan để chống lại chủ nghĩa bài xích người Do Thái, chủ nghĩa bài xích người Hồi giáo và các loại định kiến và kỳ thị liên quan. Vào tháng 11 năm 2023, Nhà Trắng đã công bố các kế hoạch để phát triển [Chiến lược Quốc gia đầu tiên của Hoa Kỳ nhằm Chống lại Chủ nghĩa Bài xích người Hồi giáo](#), một nỗ lực của toàn xã hội để xóa bỏ mọi hình thức thù hận, kỳ thị và thành kiến đối với các cộng đồng người Mỹ theo đạo Hồi, người Mỹ theo đạo Sikh, người Mỹ gốc Nam Á và người Mỹ gốc Á Rập.

Tăng cường Cơ hội Kinh tế cho các Gia đình và Cộng đồng AA và NHPI. Thông qua [hai Sắc lệnh Hành pháp về công bằng mang tính lịch sử](#), đóng góp quan trọng của Tổng thống cho [chương trình Đầu tư vào nước Mỹ](#), và việc thực hiện các đạo luật quan trọng, Chính quyền Biden-Harris đang giải quyết tình trạng bất bình đẳng kinh tế đã tồn tại lâu đời và đem đến sự ổn định, khả năng cải thiện kinh tế và sự thịnh vượng cho các gia đình và cộng đồng AA và NHPI.

- **Tăng số lượng hợp đồng liên bang được trao cho các doanh nghiệp nhỏ gặp bất lợi.** Trong năm 2021, Tổng thống Biden đã đặt ra một mục tiêu táo bạo là đến năm 2025 sẽ tăng tổng số tiền trong các hợp đồng liên bang được trao cho các doanh nghiệp nhỏ gặp bất lợi (small disadvantaged businesses - SDB) lên đến 15%, bao gồm các doanh nghiệp nhỏ do người AA và NHPI làm chủ. Trong năm 2023, các cơ quan liên bang đã trao cho các SDB hợp đồng với giá trị kỷ lục là 76.2 tỷ đô la – tương đương 12.1% tổng giá trị của tất cả hợp đồng. Đây là năm thứ ba liên tiếp số hợp đồng được trao cho các SDB phá kỷ lục dưới thời Tổng thống Biden, và giúp Chính quyền của ông đi đúng hướng để đạt được mục tiêu của Tổng thống là đến năm 2025 sẽ tăng giá trị của hợp đồng liên bang trao cho các SDB lên đến 50%. Năm ngoái, tổng số hợp đồng được trao cho các doanh nghiệp tco người Mỹ gốc Á làm chủ lên tới hơn [20 tỷ đô la](#), tăng 2.7 tỷ đô la so với [năm trước](#).
- **Hỗ trợ các chủ doanh nghiệp nhỏ là người AA và NHPI.** Trong năm Tài chính 2023, [Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ \(U.S. Small Business\)](#) đã hỗ trợ 7500 khoản vay cho các doanh nghiệp do người AAPI làm chủ, với tổng giá trị lên tới hơn 6.4 tỷ đô la. Điều đó có nghĩa là tổng số khoản vay tăng 44% dưới thời Chính quyền Biden-Harris và tổng số tiền vay tăng 36%.
- **Cải thiện sự tương tác với các doanh nghiệp và doanh nhân người AA và NHPI.** Vào tháng 1 năm 2023, WHIANHPI – hợp tác với Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ, Phòng Thương mại và Doanh nhân Quốc gia dành cho người Mỹ gốc Á/người đảo Thái Bình Dương (National Asian / Pacific Islander American Chamber of Commerce & Entrepreneurship) và các cộng sự liên bang, tiểu bang và địa phương – đã khởi động một loạt hội nghị kinh tế trong vùng để kết nối các chủ doanh nghiệp, doanh nhân và nhà lãnh đạo cộng đồng là người AA và NHPI trực tiếp với các nguồn lực của liên bang như cơ hội ký hợp đồng và cơ hội về công việc làm.
- **Thu hẹp khoảng cách về tiền lương theo giới tính và chủng tộc.** Phụ nữ AA và NHPI chiếm số lượng lớn trong lực lượng lao động tuyển đầu và những người lao động có mức lương thấp trong cả nước. Chính quyền Biden-Harris đang thực hiện những [hành động mới](#) để giải quyết tình trạng phân biệt trong nghề nghiệp và thúc đẩy sự ổn định kinh tế của phụ nữ, chẳng hạn như mở rộng khả năng tiếp cận các công việc được trả lương cao và chương trình học nghề, tăng khả năng tiếp cận với [dịch vụ chăm sóc có mức giá phải chăng và hỗ trợ cho người chăm sóc](#), đồng thời thúc đẩy việc trả

lương công bằng và minh bạch. Bộ Lao động (Department of Labor) [công bố nguồn tài trợ mới](#) để bảo vệ những người lao động nữ gặp bất lợi và không được phục vụ đầy đủ để ngăn ngừa bạo lực và quấy rối dựa trên giới tính, đồng thời hoàn thiện một quy tắc mới để khôi phục và mở rộng những biện pháp bảo vệ khi [làm thêm giờ](#) cho hàng triệu người lao động, bao gồm cả người lao động AA và NHPI.

- **Đổi phó tình trạng nghèo đói ở trẻ em là người AA và NHPI.** Tổng thống Biden đã ký và triển khai Kế hoạch Cứu trợ người Mỹ (American Rescue Plan - ARP) – đạo luật làm nền tảng cho quá trình phục hồi công bằng chưa từng có trong lịch sử sau đại dịch COVID-19, bao gồm cả tỷ lệ nghèo đói ở trẻ em người AA và NHPI đạt mức thấp kỷ lục vào năm 2021 nhờ việc mở rộng Khoản Tín Dụng Thuế cho Trẻ em (Child Tax Credit - CTC). [Ngân sách cho năm Tài chính 2025](#) của Tổng thống sẽ khôi phục CTC mở rộng, giúp khoảng ba triệu trẻ em thoát khỏi tình trạng đói nghèo, bao gồm cả các cộng đồng AA và NHPI, vốn có tỷ lệ trẻ trong hoàn cảnh nghèo đói nhiều hơn đáng kể.

Thúc Đẩy Sự Xuất Sắc Trong Giáo Dục Cho Học Sinh, Sinh Viên AA và NHPI Và Các Trường Học

Chính quyền Biden-Harris đã đạt được sự tiến bộ to lớn trong việc bảo đảm rằng một nền giáo dục với chất lượng cao là lời hứa hẹn về Giấc mơ Mỹ đều trong tầm với và khả năng của tất cả mọi người. Từ quyết định lịch sử là xóa các khoản nợ sinh viên trị giá hơn 160 tỷ đô la cho hơn 4.6 triệu người bằng nhiều biện pháp khác nhau, cho đến khoản đầu tư lớn nhất là 130 tỷ đô la cho giáo dục công lập, Tổng thống Biden cam kết đạt được sự công bằng trong giáo dục, bao gồm cả học sinh và sinh viên người AA và NHPI.

- **Tăng cường năng lực của AANAPISI.** Vào tháng 9 năm 2023, Tổng thống Biden đã ban hành [tuyên bố đầu tiên của Nhà Trắng công nhận các Trường và Cơ sở Quốc gia Phục vụ Người Mỹ gốc Á, Người Mỹ Bản địa và người đảo Thái Bình Dương](#) (Asian American and Native American Pacific Islander-Serving Institutions - AANAPISI). Các trường này cấp gần 50% bằng cao đẳng và gần 30% bằng cử nhân trong tổng số những người là AA và NHPI ở Hoa Kỳ. Chính quyền Biden-Harris đã cấp 5 tỷ đô la khoản tài trợ ARP để hỗ trợ các trường và cơ sở AANAPISI.
- **Thúc đẩy sự công bằng trong giáo dục.** Theo ARP, các trường học thuộc Tiêu đề I (Title I) nhận được 130 tỷ đô la tiền tài trợ với các quy định về việc Duy trì sự Công bằng (Maintenance of Equity) để bảo vệ các trường có tỷ lệ nghèo cao để tránh ngân sách giáo dục của Tiểu bang và địa phương bị cắt giảm. Trong năm 2021, 60% học sinh là người dân đảo Thái Bình Dương và 35% học sinh là người Mỹ gốc Á trong các trường công lập đã tham gia các chương trình thuộc Tiêu đề I hoặc các chương trình được tài trợ từ công quỹ.
- **Hỗ trợ sinh viên cao đẳng/đại học có thu nhập thấp.** Tổng thống [đã áp dụng mức tăng lớn nhất cho Trợ cấp Pell \(Pell Grant\) trong một thập kỷ qua](#), và đã mở rộng tối đa việc hội đủ điều kiện để nhận Trợ cấp Pell cho thêm 1.7 triệu người Mỹ, giúp sinh viên có thu nhập thấp có đủ khả năng theo đuổi ước mơ là học cao đẳng sau trung học. Theo dữ liệu công khai mới nhất, gần 30% sinh viên AA và NHPI nhận tài trợ của liên bang và nhận được trung bình hơn 5,000 đô la cho mỗi sinh viên.

Cải thiện Sức khỏe Thể chất và Tinh thần của các Cộng đồng AA và NHPI

Chính quyền Biden-Harris đã thực hiện biện pháp để thúc đẩy sự công bằng về y tế nhằm đáp ứng nhu cầu của các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ, bao gồm các cộng đồng AA và NHPI.

- **Mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe với chất lượng cao, giá phải chăng và phù hợp về mặt văn hóa.** Hơn 45 triệu người hiện có bảo hiểm thông qua Marketplace của Đạo luật Dịch vụ Chăm sóc Sức Khỏe với Giá phải chăng (Affordable Care Act) và việc mở rộng chương trình Medicaid – nhiều hơn 14 triệu người so với thời điểm Tổng thống nhậm chức vào năm 2021. Vào tháng 9 năm 2023, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (Department of Health and Human Services - HHS) cũng [công bố các khoản trợ cấp trị giá 8 triệu đô la](#) để đào tạo các chuyên gia y tế về cách cung cấp dịch vụ chăm sóc phù hợp về mặt văn hóa và ngôn ngữ cho những người có trình độ tiếng Anh hạn chế, bao gồm những người thuộc các cộng đồng AA và NHPI.
- **Bảo vệ các cộng đồng AA và NHPI để ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm có hại.** Chính quyền Biden-Harris đã [đầu tư hàng tỷ đô la](#) để loại bỏ chất PFAS độc hại khỏi nguồn nước uống, không khí, đất và thực phẩm trên toàn quốc. Chất này có liên quan đến ung thư, làm hại nội tạng và gây ra vấn đề phát triển ở trẻ em. Một [nghiên cứu vào năm 2023](#) phát hiện rằng người Mỹ AA và NHPI có mức độ tiếp xúc với PFAS cao hơn đáng kể so với các nhóm dân tộc hoặc chủng tộc khác. Vào tháng 4 năm 2024, Cơ quan Bảo vệ Môi trường (Environmental Protection Agency) đã ban hành [tiêu chuẩn quốc gia đầu tiên về nước uống cho PFAS](#). Tiêu chuẩn này sẽ bảo vệ 100 triệu người để tránh tiếp xúc, ngăn

ngừa hàng chục ngàn ca bệnh nghiêm trọng và cứu sống nhiều người.

- **Khôi phục quyền tiếp cận các phúc lợi liên bang cho một số người dân đảo Thái Bình Dương đang cư trú tại Hoa Kỳ.** Tổng thống Biden đã ký thành luật Đạo luật Phân bổ Hợp nhất (Consolidated Appropriations Act) năm 2024. Đạo luật này khôi phục tư cách hội đủ điều kiện để nhận các phúc lợi công của liên bang cho [Công dân của Hiệp ước Liên kết Tự do \(Compacts of Free Association - COFA\)](#) sinh sống tại Hoa Kỳ.

Tôn vinh và Bảo tồn Văn hóa Bản địa Hawaii và người dân đảo Thái Bình Dương

Chính quyền Biden-Harris cam kết bảo tồn các truyền thống, văn hóa, ngôn ngữ và đất đai vốn là quê hương của người Hawaii Bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương trong nhiều thế kỷ.

- **Thực hiện công tác ứng phó với sự tham gia của toàn chính phủ sau vụ cháy rừng tàn khốc ở Maui.** Chính quyền Biden-Harris đã triển khai [các nguồn lực liên bang trên nhiều cơ quan](#) để ứng phó với các vụ cháy rừng thảm khốc. Những nỗ lực cứu trợ bao gồm hoạt động bảo tồn các hiện vật văn hóa và điều động các cố vấn văn hóa để hỗ trợ quá trình phục hồi vẫn đang tiếp tục diễn ra.
- **Bảo đảm việc tương tác công bằng với các cộng đồng người Bản địa.** Lần đầu tiên, Bộ Nội vụ (Department of Interior - DOI) [yêu cầu việc tham vấn chính thức với người Hawaii Bản địa](#); và vào tháng 2 năm 2024, DOI đã công bố [tài liệu hướng dẫn mới về việc sử dụng tiếng Hawaii](#) trong các lễ kỷ niệm Mahina 'Ōlelo Hawai'i hoặc Tháng vinh danh Ngôn ngữ Hawaii. Vào tháng 12 năm 2023, Hội đồng Nhà Trắng về các Vấn đề của người Mỹ Bản địa (White House Council on Native American Affairs) đã hoàn thành [Tài liệu Hướng dẫn về những Thực hành Tốt nhất cho các Địa điểm Linh thiêng của người Bản địa và Bộ lạc Hawaii](#); và DOI đã ban hành quy định cuối cùng về quy trình trả lại hài cốt và các đồ vật thiêng liêng hoặc đồ vật văn hóa cho các Quốc gia Bộ lạc và Tổ chức của người Hawaii Bản địa.
- **Tăng cường quá trình phục hồi ngôn ngữ Bản địa và bảo tồn kiến thức Bản địa.** Vào tháng 10 năm 2023, Bộ Giáo dục (Department of Education) đã [cấp hơn 11 triệu đô la cho công tác bảo tồn ngôn ngữ Bản địa](#) và tăng tỷ lệ giữ chân giáo viên Bản địa.
- **Củng cố di sản văn hóa và khả năng phục hồi.** Vào tháng 9 năm 2023, Quỹ Khoa học Nhân văn Quốc gia (National Endowment for the Humanities) đã công bố [Sáng kiến Văn hóa Quần đảo Thái Bình Dương](#), và cam kết khoản tài trợ ban đầu là 1.3 triệu đô la để củng cố di sản văn hóa và khả năng phục hồi ở Samoa thuộc Hoa Kỳ, Guam, Khối Thịnh vượng chung Hawaii của the Bắc Đảo Mariana (CNMI). Kể từ năm 2021, Quỹ Nghệ thuật Quốc gia cũng đã phân bổ nguồn tài trợ liên bang trị giá gần 6 triệu đô la ở Hawaii.
- **Đẩy mạnh các chương trình nhà ở cho các gia đình người Hawaii Bản địa.** Vào tháng 4 năm 2023, với sự hỗ trợ của Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị (Housing and Urban Development - HUD), Bộ Đất đai Nhà ở Hawaii (Department of Hawaiian Home Lands - DHHL) đã khởi động [chương trình hỗ trợ tiền thuê cho người thuê nhà](#) là người kupuna (người cao tuổi). Vào tháng 2 năm 2024, HUD [đã công bố một quy tắc cuối cùng](#) để cung cấp thêm các lựa chọn về nhà ở với giá phải chăng cho người Hawaii Bản địa, cho phép nhiều gia đình hơn được sinh sống trên quê hương của người Hawaii.

Xây dựng lại Hệ thống Di trú và Hỗ trợ Người Mỹ Mới

Mặc dù Quốc hội đã không thông qua đề xuất toàn diện của Tổng thống Biden để cải cách luật nhập cư và cung cấp thêm nguồn lực biên phòng, nhưng Chính quyền Biden-Harris đã thực hiện nhiều hành động để khắc phục thiệt hại mà hệ thống nhập cư của chúng ta đã hứng chịu và giải quyết tình trạng di cư ở mức độ chưa từng có trên toàn cầu.

- **Khôi phục niềm tin vào hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ.** Tổng thống Biden đã ban hành một [Sắc lệnh Hành pháp](#) để khôi phục niềm tin vào hệ thống nhập cư hợp pháp của Quốc gia chúng ta và tái lập Lực lượng Đặc nhiệm của Nhà Trắng về Người Mỹ Mới (White House Task Force on New Americans) để chào đón và hỗ trợ những người mới nhập cư, bao gồm cả người tị nạn, và thúc đẩy các nỗ lực hòa nhập và hòa hợp của Tiểu bang và địa phương.
- **Hỗ trợ những người tìm kiếm sự bảo vệ và sự an toàn.** Chính quyền Biden-Harris đã tiếp tục cung cấp sự bảo vệ thông qua [Tình trạng được Bảo vệ Tạm thời \(Temporary Protected Status - TPS\)](#), bao gồm những người đến từ Nepal và Afghanistan; Tổng thống đã chỉ định một số cư dân Hồng Kông được Hoàn Lệnh Trục xuất.

- **Hỗ trợ những Dreamers (người đến Mỹ từ nhỏ).** Vào tháng 5 năm 2024, HHS đã công bố một [quy tắc cuối cùng](#) để mở rộng phúc lợi chăm sóc sức khỏe cho những người được hưởng Chương trình Hoãn Thi hành đối với những Người đến Hoa Kỳ từ nhỏ (Deferred Action for Childhood Arrivals - DACA). Chính quyền tiếp tục bảo vệ DACA một cách mạnh mẽ trước những phản đối về mặt pháp lý.
- **Bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng không hội đủ điều kiện nhận thẻ xanh do quá tuổi.** Chính quyền Biden-Harris đã ban hành [hướng dẫn về chính sách mới](#) để bảo vệ thêm nhiều trẻ em nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ và đang chờ cùng cha mẹ vì hồ sơ nhập cư còn tồn đọng để giúp các em tránh tình trạng quá tuổi để nhận thẻ xanh.